

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาค้า
อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๗ กำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำไว้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาบปลาเค้า ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นเครื่องมือควบคุมในการบริหารและการดำเนินงานของผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดที่รวบรวมจากโครงการและกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ของทุกส่วนราชการที่ต้องดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่ ทำให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นสามารถจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานประจำปี และเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

ทั้งนี้ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกชั้นตอนโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการสามารถพัฒนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ รวมทั้งส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนตำบลมาบปลาเค้า ในภาพรวมเป็นสำคัญต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

กันยายน ๒๕๖๔

สารบัญ

	<u>เรื่อง</u>	<u>หน้า</u>
ส่วนที่ ๑	- บทนำ	๓
	- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๓
	- ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน	๓
	- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๕
ส่วนที่ ๒	- บัญชีโครงการ/กิจกรรม	๗
	- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา/กิจกรรม/งบประมาณ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ผ ๐๑)	๙
ส่วนที่ ๓	- บัญชีสรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาดำเนินงาน ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แบบ ผด.๐๒)	๑๒
	- บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ/ระยะเวลาดำเนินงาน ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แบบ ผด.๐๒/๑)	๒๕